



Title :
Subject Heading 1 :
Subject Heading 2 :
Source :
Date :

จันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗. (หน้า ๗)



●ปลื้มเด็กแห่เลือกมพล.

นายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า หลังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ประกาศผลการคัดเลือกในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิชชันชั้นกลาง ประจำปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกที่ มฟล.มากกว่า 1,200 คน ใน 12 สำนักวิชา จากการสำรวจความคิดเห็นว่าเหตุผลใดจึงเลือก มฟล.ส่วนใหญ่ให้เหตุผลตรงกันว่า การสอนเป็นภาษาอังกฤษได้มาตรฐานระดับนานาชาติ และมีทัศนียภาพสวยงาม

●มรภ.ศรีสะเกษร่วมมือลาว

นายประกาศิต อานภาพแสนยการ อธิการบดี มรภ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ได้ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษากับนายบัวโซ สุพาวร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพและอาชีวะจำปาสัก สปป.ลาว โดย มรภ.ศรีสะเกษจะมอบทุนปริญญาโท 3 ปี ปีการศึกษา 2557-2559 เน้นความร่วมมือด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา ผลงานวิจัย ข้อมูลการศึกษา การประชุมระดับนานาชาติ

แลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

●ป้องกันไข้เลือดออก

นายกิตติพงษ์ พิพัฒน์คิวงพงศ์ ผู้อำนวยการ สพม.เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) เปิดเผยว่า สพม.เขต 38 ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออก จึงให้โรงเรียนในสังกัดช่วยกันรณรงค์ป้องกันควบคุม และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มักแพร่ระบาดในฤดูฝน จนอาจสร้างความสูญเสียแก่ชีวิต

นายจรูญ ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงา วิทยาคม กล่าวว่ ร่วมกับโรงพยาบาลสามเงา รณรงค์ให้ความรู้ วิธีควบคุม การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ที่เก็บกัก ชั่งน้ำ โดยการคว่ำ หรือทำลาย แจกทรายอะเบทเพื่อฆ่าลูกยุงลาย กระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงภัยของโรคไข้เลือดออก

●มรภ.ได้รับปริญญา 8-10 ส.ค.

นายประโยชน์ คุปต์กาญจนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า วันที่ 8-10 สิงหาคม จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 ของ มรภ.กลุ่มภาคใต้ ที่หอประชุมวชิราลงกรณ มรส.ดังนี้ วันที่ 8 สิงหาคม มรส.และ มรภ.นครศรีธรรมราช วันที่ 9 สิงหาคม มรภ.ยะลา และ มรภ.ภูเก็ต และวันที่ 10 สิงหาคม มรภ.สงขลา เฉพาะบัณฑิตของ มรส.ฝึกซ้อมวันที่ 31 กรกฎาคม-2 สิงหาคม วันที่ 2 สิงหาคม

ข้อมูลใหญ่ ฝ่ายประสานงาน โทร.0-7791-3333, 08-8769-9810

●สาริตคณิต'บ้านหนองปอ'

น.ส.วิภาพร สุทธิอัมพร นักวิจัยประจำ ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยร่วมกับกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มข.ลงพื้นที่เยี่ยม และสาริตการใช้ชุดคณิตศาสตร์ศึกษาให้กับครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปอ ต.บ้านค้อ อ.เมือง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับมอบห้องสมุดเพื่อน้อง ในโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสังคม (KKU CSR) "50 ห้องสมุดเพื่อน้อง 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น" การสาริตครั้งนี้ ได้รับความสนใจอย่างมาก

●มรภ.โคราชฯยกระดับชุมชน

นายพุฒิพงษ์ สัตยวงศ์ทิพย์ รักษาการแทน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้จัดโครงการค่ายจิตอาสาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ที่โรงเรียนบ้านซิม (ศรีราษฎร์นุเคราะห์) โดยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน มีนักเรียนชาวบ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสัมฤทธิ์ นำโดยว่าที่ร้อยตรีศิริโชค นิยมไร่ อาทิ จัดทำโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล กิจกรรมพ่อกักแม่อีก กิจกรรมสัมพันธ์ชาวค่าย และชุมชนปรองดอง เป็นต้น